



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๕๖๑,๗๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



รุ่นพี่ มศว “รับน้อง” ปลุกสำนึกด้าน “คอร์ปชั่น” ทักษะโก่งงาหาคิ!

รับน้องต้านคอร์ปชั่น!!!

เห็น “นิสิตา” จิวหัวเรื่องขิงขี้ หลายคนอาจมองว่าวันนี้ทำไมดูเครียดๆและจริงจังขิงขี้ไม่รู้เนอะแถมอาจมีคำถามต่อว่าแล้วการรับน้องไปยุ่งอะไรกับเรื่อง “คอร์ปชั่น” ด้วยละ

เรื่องนี้ให้ “นิสิตา” ตอบแทนขิงขี้คงจะไม่ได้ไม่ถึงก็เพราะวัยห่างกันหลายขุมแล้ว คงต้องเปิดทางให้ตัวแทนนิสิตรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าของโปรเจกต์ มาแจกแจงเองแล้วละ

เริ่มจาก แฟร์...กิตติชัย เสืองาม ชีเนียร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะ กรรมการสภานิสิต มศว เปิดประเด็นถึงที่มาของโครงการรับน้องต้านคอร์ปชั่นว่า “สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงและเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีแนวคิดให้ นิสิต มศว ขยายผลการต่อต้านคอร์ปชั่นให้เป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมรับน้อง ซึ่งที่ผ่านมาการรับน้องแต่ละปีจะเน้นเรื่องการละลายพฤติกรรมและการสร้างอัตลักษณ์น้องใหม่แต่ในปีที่เราจะชูธงนโยบายการรับน้องใหม่ด้านคอร์ปชั่นให้ทุกคณะ ทุกสโมสรได้ดำเนินการ ผมมองว่าการเน้นให้น้องใหม่ใส่ใจประเด็นการคอร์ปชั่น ตั้งแต่ปี 1 ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่มันอาจจะซ้ำไป

ด้วยซ้ำ ควรจะปลูกฝังและสอนกันตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นอนุบาลจะดีขิงขี้และต้องทำในทุกระดับชั้นคนจะได้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว”

แอมแปร์...พรหทัย จำพรพระราช ชีเนียร์คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นหนึ่งในทีมสภานิสิต มศว สานต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า “ที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่าเรื่องคอร์ปชั่นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เมื่อพูดถึงคอร์ปชั่นต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง การเลือกตั้ง แต่ความจริงแล้วเรื่องคอร์ปชั่นเกิดขึ้นได้ทุกหย่อมหญ้าทุกพื้นที่ การที่เราให้เพื่อนลอกข้อสอบเพราะรักเพื่อนเป็นความรักที่ผิด การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้เราสามารถเข้าสู่วงการคอร์ปชั่นได้อย่างง่ายดาย จึงขอสนับสนุนให้ทุกคณะทุกสโมสรจัดกิจกรรมรับน้องด้านคอร์ปชั่นเพื่อสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม”

ตามมาด้วย บิว...กัทธิยา คำโสง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์

บอกว่า “ในฐานะของสถาบันการศึกษาควรปลูกฝังเรื่องนี้มานานแล้ว และต้องทำให้ทุกคนเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว รู้จักเสียสละ เห็นใจผู้อื่น เมื่อไหร่ที่เราเห็นแก่ผู้อื่นมากๆ เราจะไม่กล้าคอร์ปชันหรือ

หาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง การที่เราเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ต้องออกไปเป็นครู จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็ก แต่การจะออกไปเป็นต้นแบบที่ดีเราต้องได้รับการปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ ทั้งจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ”

ขณะที่ ปิป... ปัญญธร สุขสงวน นิสิตชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยนวัตกรรมการ

สื่อสารสังคม ในฐานะ ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม ตอกย้ำว่า “การปลูกฝังให้น้องใหม่ได้ตระหนักและต่อต้านการคอร์ปชันเป็นเรื่องที่สำคัญ และไม่ใช่เพียงแค่ น้องใหม่การจัดกิจกรรมรับน้องในหัวข้อนี้ผมว่ารุ่นพี่ทุกคนก็ต้องตระหนักและสร้างสำนึกในตัวเองด้วยว่า เราต้องไม่คอร์ปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก อย่างมาสาย ผิดนัด หรือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องขอผู้ปกครอง เราต้องมีจิตสำนึกกับเรื่องใกล้ๆตัวเอง และเมื่อเราเติบโตไปจะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำผิดในเรื่องใหญ่ๆ และเรื่องคอร์ปชันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไกลตัวอีกต่อไป”

บอลลี่... สักรินทร์ อะจิมา นิสิตปี ๓ คณะวิทยาศาสตร์

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ตอกตะปูปิดฝาโลงต้านคอร์ปชันว่า “ถึงเวลาแล้วที่กิจกรรมการรับน้องใหม่ต้องทำในประเด็นที่ส่วนรวมเห็นว่าเป็นปัญหา ไม่ใช่เน้นแต่สนุกสนาน ไร้สาระ และที่สำคัญต้องทำให้เหมือนกันในทุกสถาบัน ในวันที่ 19 พ.ค. นี้ จะมีการเปิดตัวโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง พร้อมการลงนามบรรลุมติข้อตกลงร่วมกันของผู้นำองค์กรนิสิต นักศึกษา ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของกิจกรรมการรับน้องใหม่ในสังคมไทยเพราะเท่ากับเราได้ให้สัตยาบัน

ร่วมกัน ต่อไปการรับน้องใหม่คงจะไม่ใช่เรื่องของ ความสนุก หรือทำให้น้องใหม่รักสถาบันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้น้องใหม่รวมถึงรุ่นพี่ได้ร่วมกัน คิดและตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาของสังคม และร่วมกันแก้ไข”

ประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของ “คนไทย” ทุกคน ดังนั้น การปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักรู้และร่วมต้าน “คอร์ปชัน” ที่เป็นภาระร้ายกักร่อนประเทศชาติเป็นเรื่องดีที่ “นิสิตา” ขอนับหนุน

ในอนาคตเราจะมี “น้ำดี” หล่อเลี้ยงแผ่นดิน และขับไล่ “น้ำเสีย” ออกไปซะที !!!

นิสิตา/ รายงาน

